



กันว่า มีคนจนรายได้น้อยเกินไปอยู่เท่าไร

รัฐบาลตั้งใจจริงที่จะช่วยให้คนมีเม็ดเงินมากขึ้นโดยทุกวิถีทาง โดยเฟ่งที่รายได้เป็นสำคัญแท้จริงคนจนไม่ใช่จนเพราะรายได้ต่ำอย่างเดียว พวกจนเพราะรายจ่ายสูงเกินตัวนี้ต่างหากที่เป็นปัญหาเร่งด่วนก่อนอื่น

การที่จะไปยื้อแย่งแก่งชิงหาเงินเพื่อให้รายขึ้นทันที มันย่อมยากลำบากแสนเข็ญ แต่ถ้าจะหันมากล้าจน กินน้อยใช้น้อย มันอยู่ในวิสัยจะทำได้ง่ายทันตาเห็น ท่านผู้รู้เทียบให้เห็นเช่นนี้ ถ้าจะรวยเงินแสนเงินล้านในวันนี้ มีกี่คนทำได้บ้าง ตรงกันข้าม ลองมาลดละสละออก กล้าทิ้งเงินแสนเงินล้านวันนี้ ได้จนสำเร็จทันทีเลย ง่ายไวเหมือนพลิกฝ่ามือ อะไรมันทำยากกว่ากัน แม้ตรรกะนี้จะมีคนกล้าน้อยนัก แต่เราก็เห็นพวกกล้าจนโดยปริชาสามารถ เป็นพระ สมณะ นักปฏิบัติธรรมที่สมณะ มักน้อย สันโดษ นับเป็นคนจนที่ไม่ต้องร้องขอเอื้ออาทรจากรัฐบาล

อย่างไรก็ดี แม้รัฐบาลจะมองข้าม วิธีมักน้อยสันโดษ ทั้งๆ ที่มุ่งแก้จนเป็นการด่วน

ในด้านธุรกิจ ทุนนิยม เช่นสายการบิน กลับมีการแข่งขันด้วยบริการต้นทุนต่ำ จนทำให้มีคนนิยมกันเพียง อย่างเวลาบินไม่กี่ชั่วโมง ไม่ตรงมืออาหารด้วย บินแค่ ๒-๓ ชั่วโมง มีบริการอาหาร กินเสร็จคนต้องเข้าคิวรอห้องน้ำท้ายเครื่องบินไม่ทันไรจะร่อนลงจอดแล้ว เลี้ยงอาหารบนเครื่องโดยไม่จำเป็นถ้าตัดออกได้จึงลดต้นทุนเยอะเลย

วิธีต้นทุนต่ำโดยลดค่าครองชีพ จึงน่าจะเป็นทางรอดและเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจทุกยุคสมัย

ขณะนี้มีการจัดระเบียบปิดเปิดสถานบันเทิงในเขตปิด ๐๒.๐๐ น. นอกเขตปิด ๒๔.๐๐ น. นับว่าดีที่มีการเริ่มต้นให้คนมีระเบียบชีวิตขึ้นมาบ้างนิดหนึ่ง ยังมีคนเที่ยวกลางคืนน้อยลงเท่าไร เศรษฐกิจยังจะดีขึ้นเท่านั้น รัฐจะขยับอะไรหน่อย ฝ่ายค้านชอบอ้างเดียวคนตกงานหมด ทั้งที่ความจริงให้ไปหากินอย่างอื่นย่อมดีกว่าขายแรงงานให้กับแหล่งอบายมุข

เรื่องท่องเที่ยว เดิมที่ตั้งหน้าส่งเสริมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากเมืองนอก หวังเม็ดเงินตราเข้าประเทศ เดียวนี้ทำไปทำไม ผู้ที่เที่ยวกันอุตลุดโลกาหลในเมืองไทยด้วยกันเอง คนไทยชอบเที่ยวอยู่แล้ว ยิ่งชวนให้เที่ยวมากขึ้น เมื่อไหร่จะหายจน การท่องเที่ยวโดยขาดบูรณาการสร้างสรรค์และเกินมัชฌิมาเศรษฐกิจพอเพียง ผลองค์รวมจึงทำลายสิ่งแวดล้อมและผลาญพร่าพลังงานทรัพยากรโดยขาดสติสัมมาทิฐิ

ทางพาวจนของคนไทยมีอยู่บานเบิกตั้งเท่าไร เหมือนไม่มีใครห่วงใย หนาซ้ำรัฐบาลเปิดประตูใหญ่ จะดันกรุงเทพเป็นเมืองเจ้าแพชั่นของโลก ช่างวาดฝันไปไกลดูไม่จริงจัง

จะทำยังไงได้ คนตาดีข้าง ตาบอดข้าง ไม่วายสะเปะสะปะมั่วมีม กล้าคิดกล้าทำจริงแบบนี้แหละเล่นเอานักวิพากษ์อย่างคุณเปลว สีเงิน ต้องกล้าตำหนิแรงๆ ว่า...

ผมไม่คิดว่าจะมีรัฐบาลไหน จะทำอะไรเราก็ได้เท่ารัฐบาลนี้อีกแล้ว...

แล้วนี่เหอจะเป็น “เจ้าแพชั่นโลก”

แค่ให้ผู้หญิงไทยหน้าด่านทำนมทกหน่อย ก็ดีใจว่า GO INTER

โอ๊ย...กูจะบ้าตาย! (ไทยโพสต์ ๑๖ ม.ค. ๕๗)

ครับ น่าเห็นใจรัฐบาลที่ตาดีข้างเดียว ไม่เหลียวแลเศรษฐกิจพอเพียง ถือตัวว่าซ้ำแน่ เศรษฐกิจจีดีพีจะต้องขึ้นก็เปอร์เซ็นต์เหมือนหมูในอวย ด้วยเงินทุนหนากล้าใช้เลยอยากจะเป็น “เมืองแพชั่น” ให้เป็นตัวทำเงินยิ่งกว่าตลาดหุ้นยังงั้นหรือเปล่าไม่ทราบได้

เรื่องของแพชั่น ลำพองพ่อค้าแม่ขาย เขาคิดอ่านหลอกล่อลวงดับกินไล่ทั้งสาวแล้แก่หนุ่ม ซึ่งวัยรุ่นวัยร่วงทั่วโลก จนรุ่นวัยเกินบรรยาย สาวๆ สมัยนี้แต่งตัวดูได้ที่ไหน เล่นเปิดบนล่าง ว่างกลางฝ่าหน้าหลัง กระทั่งจะเหลือเท่ากางเกงลิงเดินทั่วตรอกซอกซอยอยู่แล้ว

ดังนั้นต่อให้ท่านสามารถดันบางกอกแพชั่นขึ้นเทียบชั้นระดับโลกได้ก็ตาม ลูกหลานไทยจะต้องเป็นเหยื่อมหาภัยของแพชั่นบรรลัยโลกอีกเท่าไร แค่ว่าเสื้อผ้าจะต้องบ้าตามแพชั่นใหม่ๆ เพียงเพื่อทันสมัยกะเขาบ้าง มันคงน่าปวดเศียรเวียนเกล้าพิลึก ไม่ต้องพูดถึงคดีอาชญากรรม ลากข่มขืนเรียดคิว เรื่องเด็กขายตัวเพื่อเม็ดเงิน ฯลฯ

ไม่ว่ารัฐบาลจะฝันเพื่ออะไรดูจะเป็นการเพิ่มต้นทุนค่าครองชีพและบีบคั้นตัวเองให้ทำเม็ดเงินโตขึ้นตามสูตรบริโภคนิยม เห็นแล้วน่าเหนื่อยแทน โดยเฉพาะช่างเป็นภาพย้อนแย้งกับลัทธิเศรษฐกิจพอเพียง อันเลี้ยงคนด้วยต้นทุนต่ำ เพื่อพึ่งพาตนเองได้จนเหลือเอื้ออาทรให้คนอื่นพึ่งพิงได้อีกต่างหาก